















**DOANH NGHIỆP THAM GIA
CHƯƠNG TRÌNH "KẾT NỐI ĐỂ THÀNH CÔNG NĂM 2019"
NGÀY 26/09/2019**




VỊ TRÍ	TÊN DOANH NGHIỆP	GIỚI THIỆU DN	NỘI DUNG GIAO LƯU	VỊ TRÍ
1	<p>CÔNG TY CP DỆT MAY ĐẦU TƯ- THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG</p> 	<p>Công ty cổ phần có vốn đầu tư Hàn Quốc, chuyên sản xuất và kinh doanh về lĩnh vực May mặc với các sản phẩm Quần áo thời trang, Vải, Sợi. Khách hàng mục tiêu là trong nước và quốc tế như: Mỹ, Châu Âu, Hàn Quốc, Nhật, ...</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Giao lưu, kết nối với sinh viên, giới thiệu kế hoạch tuyển dụng và quảng bá thương hiệu - Trưng bày standee - Quà tặng bút, ly 	1
2	<p>CÔNG TY TNHH SIAM CITY CEMENT (VIỆT NAM) INSEE VIỆT NAM</p> 	<p>INSEE Việt Nam được thành lập từ năm 1994, là thành viên của Tập đoàn Siam City Cement, với hơn 1,200 nhân viên làm việc tại Nhà máy Hòn Chông, 4 trạm nghiền sản xuất xi măng, cũng như 4 nhà máy bê tông trộn sẵn và văn phòng chính tại thành phố Hồ Chí Minh. Hàng năm, INSEE đáp ứng gần 9% tổng nhu cầu xi măng của thị trường miền Nam Việt Nam và tự tin là nhà cung cấp giải pháp quản lý, xử lý chất thải hàng đầu.</p> <p>Bên cạnh những nỗ lực về kinh doanh, thương mại, INSEE vẫn luôn duy trì môi trường làm việc môi trường làm việc tối ưu cho nhân viên: AN TÂM CÔNG VIỆC, HẠNH PHÚC CUỘC SỐNG</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Giao lưu, kết nối với sinh viên, giới thiệu kế hoạch tuyển dụng và quảng bá thương hiệu - Trưng bày standee, tờ rơi DN có quà tặng cho các bạn sinh viên ghé giao lưu với doanh nghiệp _ Sổ (100-150) _ Bookmark (quà game, SL có hạn) _ Bình nước (quà game, SL có hạn) 	2



3	<p>CÔNG TY TNHH SAMASER INVESTMENT HOLDINGS</p> 	<p>Công ty Samaser Investment Holdings được thành lập vào năm 1986 với ngành dịch vụ cung cấp trang thiết bị bảo hộ hàng hải, sau đó Ông Đỗ Bình Dương giám đốc Công ty Samaser đã thành lập Công ty CP DLV năm 2016 nhằm mang đến những giải pháp bảo trì trang thiết bị máy móc trên tàu và năm 2013 sáng lập Công ty CP Saigonyachtmarina với mong muốn cung cấp các dịch vụ giải trí kinh doanh bằng du thuyền tại ra một làn sóng mới tại Việt Nam</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Giao lưu, kết nối với sinh viên, giới thiệu kế hoạch tuyển dụng và quảng bá thương hiệu -Tờ rơi để bàn -Standee, tư vấn tuyển dụng 	3
4	<p>CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ VIỄN THÔNG PHƯƠNG NAM</p> 	<p>Phuong nam hay còn được biết đến với tên gọi PNC Telecom là đối tác độc quyền chuyên triển khai, bảo trì dịch vụ Internet, truyền hình FPT và các sản phẩm giá trị gia tăng của FPT Telecom. Tại PNC nhân sự luôn được xem là nhân tố cốt lõi cho sự thành công và phát triển của công ty. Với tiêu chí trên, sau 10 năm hoạt động, PNC đã có một đội ngũ nhân viên hùng hậu lên đến 3.000 nhân viên, trải dài khắp 29 tỉnh, thành trong cả nước và chi riêng Tp. Hồ Chí Minh, PNC có tới 16 khu vực trực thuộc. Với những nỗ lực không ngừng nghỉ PNC đã ghi dấu ấn với đội ngũ kỹ thuật có nền tảng kiến thức vững chắc, tạo hình ảnh đẹp trong lòng khách hàng cùng thái độ phục vụ chuyên nghiệp đã góp phần đẩy mạnh thương hiệu FPT Telecom là một trong 3 nhà mạng hàng đầu Việt Nam.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Giao lưu, kết nối với sinh viên, giới thiệu kế hoạch tuyển dụng và quảng bá thương hiệu -Phát tờ rơi -Tư vấn tại quầy 	4
5	<p>CÔNG TY CỔ PHẦN TVR</p> 	<p>TVR chuyên gia công sản phẩm mỹ phẩm (OEM), thực hiện các dịch vụ về phát triển & thiết kế sản phẩm mỹ phẩm (ODM). Nhà xưởng đặt tại KCN Long Hậu, Cần Giuộc, Long An.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Giao lưu, kết nối với sinh viên, giới thiệu kế hoạch tuyển dụng và quảng bá thương hiệu -Tờ rơi để bàn -Trung bày Standee, Mặt nạ giấy trắng da, mặt nạ trái cây, mặt nạ đất sét và sữa chua hũ - Quà tặng Tinh chất dưỡng ẩm Josto, Ủ tóc vedette, Mặt nạ lột nhẹ Vedette 	5




6	<p>CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP PHẦN MỀM TƯỜNG MINH (TMA SOLUTIONS)</p> 	<p>TMA Solutions là công ty phần mềm hàng đầu Việt Nam với hơn 2400 kỹ sư. Thành lập năm 1997, đến nay, TMA tự hào nhận được sự tin tưởng của khách hàng là những tập đoàn lớn đến từ 27 quốc gia trên thế giới. Hàng năm, TMA cử hàng trăm kỹ sư đi Mỹ, Nhật, Úc, châu Âu... để tham gia các chương trình đào tạo và chuyển giao công nghệ từ các đối tác nước ngoài.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Giao lưu, kết nối với sinh viên, giới thiệu kế hoạch tuyển dụng và quảng bá thương hiệu - Standee và tư vấn viên tư vấn trực tiếp - Quà tặng nhỏ bút, dây đeo thẻ, ly 	6
7	<p>CÔNG TY TNHH P.A VIỆT NAM</p> 	<p>nền CNTT Việt Nam vẫn còn non trẻ và hầu hết các công ty và người sử dụng đều ngỡ ngàng với những khái niệm như TMĐT, tên miền, hosting,... Khi đó, P.A Việt Nam đã đi tiên phong trong việc cung cấp những dịch vụ internet cho người sử dụng và góp phần vào sự phát triển của các công ty TMĐT ở Việt Nam.</p> <p>P.A Việt Nam chuyên cung cấp giải pháp chất lượng cao cho dịch vụ Internet như: Đăng ký tên miền, tổng đài ảo, hóa đơn điện tử, cho thuê hosting, email, cho thuê sever và thiết kế web chuyên nghiệp nhất,...</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Giao lưu, kết nối với sinh viên, giới thiệu kế hoạch tuyển dụng và quảng bá thương hiệu 	7
8	<p>CÔNG TY TNHH MTV VIỆT LA BO</p> 	<p>2011 với cam kết phục vụ con người và các công ty ở Việt Nam và Nhật Bản. Công ty của chúng tôi bao gồm các dịch vụ như : nhân sự, tư vấn, điều phối và tổ chức sự kiện.</p> <p>Mặc dù chúng tôi mới thành lập trong những năm gần đây, các chuyên viên tư vấn của chúng tôi có kinh nghiệm về dịch vụ tài chính, CNTT, sản xuất, xây dựng, kỹ thuật... Bên cạnh đó, chúng tôi còn có những mối liên hệ mật thiết với nhà tuyển dụng và ứng viên cho nhiều vị trí từ chuyên gia, quản lý cấp cao, đến nhân viên.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Giao lưu, kết nối với sinh viên, giới thiệu kế hoạch tuyển dụng và quảng bá thương hiệu - Tư vấn tuyển dụng, gửi thông tin đào tạo tiếng Nhật - DN có quà tặng cho các bạn sinh viên ghé giao lưu với doanh nghiệp --> Bình nước, ly nước, sổ tay, bút D10 	8




9	<p>CÔNG TY TNHH AVERY DENNISON RIS VIỆT NAM</p> 	<p>Avery Dennison RBIS, mảng kinh doanh của tập đoàn Avery Dennison về các giải pháp cho ngành dệt may và da giày, cung cấp các giải pháp thông minh, sáng tạo và bền vững nhằm giúp các thương hiệu tối ưu hóa giá trị sản phẩm và nâng cao năng lực hoạt động trong chuỗi cung ứng thương mại toàn cầu. Chúng tôi nâng tầm thương hiệu thông qua các giải pháp nhãn giấy đồ họa, nhãn vải in, mác, phụ liệu trang trí và bao bì nhằm thu hút người tiêu dùng. Chúng tôi nâng cao năng lực hoạt động của các thương hiệu nhờ ứng dụng công nghệ RFID (Nhận dạng tần số vô tuyến điện) trong quản lý hàng hóa và ngăn ngừa tổn thất, quản lý giá, tuân thủ các quy định toàn cầu và bảo vệ thương hiệu.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Giao lưu, kết nối với sinh viên, giới thiệu kế hoạch tuyển dụng và quảng bá thương hiệu -Phát tờ rơi và brochure công ty, tuyển dụng -DN sẽ tổ chức trò chơi: - Tìm hiểu doanh nghiệp - Tìm 5 điểm khác nhau 	9
10	<p>CÔNG TY TNHH KSP VIỆT NAM</p> 	<ul style="list-style-type: none"> -Thành lập năm 2011 100% vốn Thái Lan -Chuyên sản xuất thiết bị chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy hải sản 	<ul style="list-style-type: none"> - Giao lưu, kết nối với sinh viên, giới thiệu kế hoạch tuyển dụng và quảng bá thương hiệu -Có 1 băng rôn giới thiệu về công ty, có tờ rơi giới thiệu về công ty 	10
11	<p>CÔNG TY TNHH JONES LANG LASALLE (VIỆT NAM)</p> 	<p>Chúng tôi là một công ty hàng đầu thế giới về dịch vụ bất động sản, với khát vọng của một doanh nghiệp toàn cầu. JLL mong muốn các khách hàng có khát vọng làm việc với chúng tôi và những nhân tài có tham vọng nhất làm việc cho chúng tôi.</p> <p>Chúng tôi mua, xây dựng và đầu tư vào nhiều loại tài sản bao gồm bất động sản công nghiệp, thương mại, bán lẻ, nhà ở và khách sạn. Từ các công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ đến các công ty toàn cầu, khách hàng của chúng tôi trải rộng các ngành công nghiệp bao gồm ngân hàng, năng lượng, y tế, luật, khoa học đời sống, sản xuất</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Giao lưu, kết nối với sinh viên, giới thiệu kế hoạch tuyển dụng và quảng bá thương hiệu -Standee, tờ rơi quảng bá công ty 	11




12	<p>CÔNG TY TNHH CN CAO SU CHÍNH TÂN VN</p> 	<p>1 DOANH NGHIỆP 100% VỐN ĐÀI LOAN, CHUYÊN SẢN XUẤT SẴM LỚP XE CAO SU CÁC LOẠI</p>	<p>- Giao lưu, kết nối với sinh viên, giới thiệu kế hoạch tuyển dụng và quảng bá thương hiệu -Trung bày standee, giao lưu tư vấn</p>	12
13	<p>VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN STYL SOLUTION PTE.LTD HCM</p> 	<p>Singapore, chuyên cung cấp giải pháp thanh toán, internet of things (IoT) cho các khách hàng là các tập đoàn ở Nhật Bản, Singapore.</p> <p>VPĐD ở Tp HCM hiện đang mở rộng cho tất cả các bộ phận: lập trình server, lập trình nhúng, lập trình mobile. Chúng tôi hy vọng tạo ra cơ hội tốt cho các bạn thực tập sinh môi trường để cọ xát và trau dồi kinh nghiệm, đồng thời mang lại nguồn nhân lực lâu dài cho công ty chúng tôi.</p>	<p>- Giao lưu, kết nối với sinh viên, giới thiệu kế hoạch tuyển dụng và quảng bá thương hiệu -Các sản phẩm trưng bày tại vị trí: Đồng hồ thông minh hỗ trợ thanh toán, tập thể dục, các reader và các sản phẩm khác liên quan. -Minigame - sử dụng smartphone quét mã QR trả lời câu hỏi dạng trắc nghiệm về lĩnh vực công nghệ thông tin.</p>	13
14	<p>CÔNG TY CỔ PHẦN MKT GROUP</p> 	<p>Công ty Cổ phần MKT Group chuyên cung cấp giải pháp, tư vấn, phân phối sản phẩm thiết bị :</p> <p>Máy in code HITACHI – Nhật Máy cân tổ hợp tự động YAMATO - Nhật Máy dò kim loại trong sản xuất thực phẩm dược phẩm THERMO - Mỹ Máy đóng gói đứng, đóng gói ngang nhập khẩu Hệ thống dây chuyền tích hợp từ đóng gói đến đóng thùng, chắt pallett.</p> <p>Đến hết năm 2018, MKT Group hiện đang là nhà phân phối dẫn đầu thị trường VN về máy in phun và laser công nghiệp Hitachi, đã và đang được lắp đặt và sử dụng trên các nhà máy, xí nghiệp, công ty sản xuất khắp cả nước trong hơn 18 năm qua. Chúng tôi rất tự hào vì điều này!</p>	<p>- Giao lưu, kết nối với sinh viên, giới thiệu kế hoạch tuyển dụng và quảng bá thương hiệu -01 Standee -Tờ rơi giới thiệu doanh nghiệp -Chiếu video giới thiệu, tư vấn viên của công ty tư vấn</p>	14




15	<p>NIDEC TOSOK VIỆT NAM</p> 	<p>NIDEC TOSOK VIET NAM được thành lập ngày 19/09/1994, trực thuộc tập đoàn NIDEC của Nhật Bản. NIDEC TOSOK VIETNAM là một trong những công ty hàng đầu chuyên sản xuất về các linh kiện trong hộp số tự động của ô tô như: Spool Valve; Linear Control Solenoid; Control Valve Assy; Oil pump... Ngoài công ty chính ở Nhật, công ty còn có nhiều chi nhánh ở khu vực ASIAN, và ba nhà máy sản xuất chính ở Việt Nam.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Giao lưu, kết nối với sinh viên, giới thiệu kế hoạch tuyển dụng và quảng bá thương hiệu -Standee và tư vấn viên tư vấn trực tiếp -Sản phẩm trưng bày: một số mẫu Body, Solenoid, Spool valve -Tuyển dụng Kỹ sư phòng Phát Triển: ... người. Chuyên ngành: Cơ khí, cơ khí chế tạo, cơ khí động lực -Thực tập: 5 sinh viên cho từng đợt. Thời gian thực tập theo quy định của trường, khoa 	15
16	<p>CÔNG TY TNHH FIRST SOLAR VIỆT NAM</p> 	<p>First Solar là một tập đoàn của Mỹ, chuyên sản xuất về tấm mô đun năng lượng mặt trời hàng đầu trên thế giới. First Solar ra đời năm 1999 khi các nhà sáng lập quyết định cung cấp cho thị trường điện mặt trời để giảm thiểu nhu cầu sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên và cải thiện môi trường</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Giao lưu, kết nối với sinh viên, giới thiệu kế hoạch tuyển dụng và quảng bá thương hiệu 	16
17	<p>CÔNG TY TNHH CBRE VIỆT NAM</p> 	<p>Tập đoàn CBRE Group, Inc. thuộc danh sách 500 công ty hàng đầu thế giới do Fortune và S&P bình chọn, có trụ sở chính tại Los Angeles là công ty kinh doanh dịch vụ bất động sản lớn nhất thế giới (tính theo doanh thu năm 2017). Với hơn 90,000 nhân viên tại hơn 480 văn phòng trên toàn cầu, công ty cung cấp các dịch vụ cho chủ bất động sản, nhà đầu tư và người sử dụng bất động sản. Với hơn 15 năm phát triển bền vững tại Việt Nam, CBRE có hơn 1100 nhân sự với trên 100 dự án trên toàn quốc.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Giao lưu, kết nối với sinh viên, giới thiệu kế hoạch tuyển dụng và quảng bá thương hiệu -Standee và tư vấn viên tư vấn trực tiếp + Quà tặng cho sinh viên: 200 Quạt cây, 10 bút bi, 30 túi vải + 2 Bảng mica để bàn + 100 Đơn ứng tuyển -Tuyển thực tập viên, nhân viên -Quà tặng túi vải, bút 	17



18	<p>CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ISORA</p>  <p>Connect to Success</p>	<p>Công ty cổ phần đầu tư phát triển ISORA hoạt động trong lĩnh vực đào tạo tiếng Nhật, tư vấn du học Nhật và phái cử kỹ sư làm việc tại Nhật Bản. Hiện tại công ty đang liên kết với các trường Nhật ngữ, trường chuyên môn, đại học uy tín và có chất lượng giáo dục đứng top đầu tại Nhật. công ty cũng đang mở rộng liên kết với các doanh nghiệp cả ở Việt Nam và Nhật Bản, làm cầu nối để đưa các bạn trẻ Việt sang Nhật làm việc và học tập.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Giao lưu, kết nối với sinh viên, giới thiệu kế hoạch tuyển dụng và quảng bá thương hiệu - Hướng dẫn sinh viên tác phong, thái độ khi phỏng vấn doanh nghiệp Nhật theo đúng chuẩn người Nhật. - Tặng Voucher giảm giá khóa học tiếng Nhật tại trung tâm Nhật ngữ ISORA - Hướng dẫn sinh viên cách viết CV, kỹ năng ăn điểm khi ứng tuyển công ty Nhật 	18
19	<p>CÔNG TY TNHH KIMBERLY CLARK VIỆT NAM</p> 	<p>Kimberly Clark là tập đoàn đa quốc gia của Mỹ, được thành lập năm 1872 tại Hoa Kỳ, với hơn 57,000 nhân viên toàn cầu. Chúng tôi luôn tự hào với một đội ngũ nhân viên luôn làm việc với tất cả sự đam mê. Chúng tôi không chỉ mang đến những cơ hội phát triển nghề nghiệp của bạn thông qua những công việc ý nghĩa, sáng tạo mà còn là sự phát triển chuyên môn vững chắc.</p> <p>- Sản phẩm của chúng tôi giữ vị trí số 1 và số 2 trên hơn 80 quốc gia. và có hơn 1.3 tỷ người tiêu dùng đang sử dụng sản phẩm của Kimberly-Clark mỗi ngày</p> <p>- Các nhãn hiệu nổi tiếng toàn cầu HUGGIES® KLEENEX® SCOTT® KOTEX® PULL-UPS® DEPEND®</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Giao lưu, kết nối với sinh viên, giới thiệu kế hoạch tuyển dụng và quảng bá thương hiệu 1. Trình chiếu video clip trên tivi. 2. Trưng bày sản phẩm tại vị trí gian hàng. 3. Giới thiệu chương trình tuyển dụng "Kỹ sư tài năng" - số lượng là 4 bạn. 4. Công ty có tổ chức các trò chơi nhẹ nhàng, có phần thưởng cho các bạn tham gia. 	19



20	<p>CÔNG TY TNHH SAITEX INTERNATIONAL</p> 	<p>Công ty TNHH Saitex International Đồng Nai được thành lập vào năm 2002 với 100% vốn đầu tư nước ngoài, chuyên sản xuất các sản phẩm Jeans xuất khẩu cho thị trường Mỹ và Châu Âu.</p> <p>-- Với quy mô 5 xưởng sản xuất và hơn 4000 công nhân viên, Saitex nỗ lực trở thành tập đoàn sản xuất hàng đầu thế giới, đồng thời bảo vệ quyền lợi nhân viên cũng như phát triển bền vững và ý thức trách nhiệm xã hội.</p> <p>- Ứng dụng các dây chuyền sản xuất hiện đại trong ngành may mặc: 3D, Auto cutting, Autoline, Ozone, Laser, E-flow, Auto dosing, PP-booth-autospay, Auto buffing...</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Giao lưu, kết nối với sinh viên, giới thiệu kế hoạch tuyển dụng và quảng bá thương hiệu - Trưng bày các mẫu quần jeans - Tuyển dụng các vị trí QA, phát triển sản phẩm 	20
21	<p>CÔNG TY TNHH PERFETTI VAN MELLE (VIỆT NAM)</p> 	<p>Perfetti Van Melle is one of the world's largest manufacturers and distributors of confectionery and chewing gum, with popular brands such as Alpenliebe, Mentos, Big Babol, Chupa Chups, Golia,...that are enjoyed in over 150 countries.</p> <p>-We are privileged to be in Top 100 BEST PLACES TO WORK in Vietnam 2018.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Giao lưu, kết nối với sinh viên, giới thiệu kế hoạch tuyển dụng và quảng bá thương hiệu - Trưng bày kẹo và gum Mentos, Alpenliebe, Chupa Chups - Có giao lưu, tư vấn chương trình Quản trị viên tập sự, thực tập hướng nghiệp cho sinh viên - Tặng sản phẩm kẹo và gum cho các bạn sinh viên 	21
22	<p>CÔNG TY CỔ PHẦN CHINA STEEL AND NIPPON STEEL VIỆT NAM</p>  <p>"Our Quality, Your Better Life"</p>	<p>(CSVC) là công ty liên doanh giữa các tập đoàn hàng đầu thế giới về sản xuất thép như Tập đoàn China Steel (CSC - Đài Loan), Nippon Steel (NSC - Nhật Bản) và các đối tác. CSVC là công ty sản xuất thép với công nghệ tiên tiến đã và đang đem đến cho Việt Nam những sản phẩm chất lượng cao ở các lĩnh vực cơ khí, tự động, động cơ, điện-điện tử,...</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Giao lưu, kết nối với sinh viên, giới thiệu kế hoạch tuyển dụng và quảng bá thương hiệu 	22




23	<p>CÔNG TY TNHH SEICHO</p> 	<p>Công ty TNHH SEICHO được thành lập bởi KEC GROUP, một Tập đoàn Giáo Dục với hơn 40 năm kinh nghiệm tại tỉnh Nara, Nhật Bản. Cung cấp dịch vụ giáo dục cho học sinh từ bậc tiểu học đến trung học phổ thông đạt thành tích cao trong học tập cũng như trong các kỳ thi quốc gia. Seicho Việt Nam ngoài việc đào tạo tiếng Nhật cho học sinh người Nhật sống tại Việt Nam, người Việt Nam ở mọi lứa tuổi, còn hoạt động trong lĩnh vực giới thiệu nhân sự cho các doanh nghiệp Nhật. Ngoài ra công ty chúng tôi còn đào tạo tiếng Nhật cho các bạn sinh viên mới ra trường và hỗ trợ tìm kiếm việc làm tại Nhật ở các ngành nghề: IT. Điện-điện tử. Cơ khí. Khách sạn...</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Giao lưu, kết nối với sinh viên, giới thiệu kế hoạch tuyển dụng và quảng bá thương hiệu -Tờ rơi, standee tư vấn tuyển dụng đi Nhật 	23
24	<p>CÔNG TY CỔ PHẦN KHUÔN CHÍNH XÁC MINH ĐẠT</p> 	<p>Công ty CP Khuôn Chính Xác MINH ĐẠT - MIDA Precision Mold Corp. là nhà sản xuất chuyên nghiệp về Khuôn Mẫu và linh kiện nhựa chính xác tại Việt Nam và Asean. Cung cấp các giải pháp toàn diện về sản xuất khuôn và chi tiết nhựa chính xác trong ngành điện/điện tử /ô tô và thiết bị dùng trong y tế.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Giao lưu, kết nối với sinh viên, giới thiệu kế hoạch tuyển dụng và quảng bá thương hiệu 	24
25	<p>CÔNG TY TNHH OLYMPUS VN</p> 	<p>Olympus Vietnam Co., Ltd LongThanh Industrial Zone, Dong Nai Province, VN OLYMPUS are the leading company for digital camera and the endoscope. Investor : 100% of Olympus Corporation (Japan) Scope of business : Manufacturing/Assembling lenses and other parts for digital cameras and treatment tools for endoscopy.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Giao lưu, kết nối với sinh viên, giới thiệu kế hoạch tuyển dụng và quảng bá thương hiệu -Công nghệ sẽ trưng bày trong chương trình: Olympus camera -Tư vấn, tuyển dụng, quà tặng cho các bạn sinh viên 	25

26	<p>CÔNG TY TNHH BẠCH KIM TOÀN CẦU</p> 	<p>Platinum Global được thành lập từ năm 2007 với 100% vốn đầu tư từ Mỹ, chuyên cung cấp các dịch vụ về thiết kế, xây dựng và tư vấn kỹ thuật cho các loại nhà gỗ công nghiệp. Platinum Global chuyên cung cấp các dịch vụ Thiết kế kết cấu, Dự toán công trình, Thiết kế nhà gỗ cho hơn 150 khách hàng tại các nước Úc, Mỹ, Anh, Newzealand, Canada,...</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Giao lưu, kết nối với sinh viên, giới thiệu kế hoạch tuyển dụng và quảng bá thương hiệu -Đại diện phòng Nhân sự, chuyên viên tuyển dụng của công ty giải đáp các thắc mắc cho sinh viên, tư vấn cơ hội việc làm, các kỹ năng cần thiết cho các bạn sinh viên khi hội nhập môi trường làm việc chuyên nghiệp -Ứng viên hoàn thành thông tin ứng tuyển sẽ được tặng quà lưu niệm của công ty ÁO MƯA, KEO. 	26
27	<p>CÔNG TY TNHH P&G ĐÔNG DƯƠNG</p> 		<ul style="list-style-type: none"> - Giao lưu, kết nối với sinh viên, giới thiệu kế hoạch tuyển dụng và quảng bá thương hiệu - Với các bạn sinh viên tham gia làm bài kiểm tra tuyển dụng: Phần quà sản phẩm từ công ty P&G - Trò chơi ngắn (câu đố): với bạn trả lời đúng có thể nhận được một phần quà nhỏ từ công ty - Tham gia làm bài test trực tiếp (10:00 - 12:00) cho các bạn sinh viên đã tốt nghiệp / chuẩn bị ra trường đợt tháng 1/2020 - Phòng vẫn trực tiếp vào buổi chiều từ 13:00 - 	27
28	<p>CÔNG TY TNHH NHẬT HUY KHANG</p> 	<p>Là công ty tư vấn - đào tạo - cung ứng thực tập sinh, kỹ sư làm việc tại Nhật Bản. Luôn không ngừng hoàn thiện trong các dịch vụ cung cấp nhân lực, phân đầu và không ngừng tìm kiếm các cơ hội tốt hơn cho người lao động Việt Nam.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Giao lưu, kết nối với sinh viên, giới thiệu kế hoạch tuyển dụng và quảng bá thương hiệu -Tư vấn về điều kiện tham gia các chương trình Kỹ sư tại Nhật Bản -Công ty chuẩn bị khoảng 400 phần quà gồm bánh và các ấn phẩm có in logo của cty 	28





29	<p>CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ RENESAS VIỆT NAM</p> 	<p>Công ty TNHH Thiết kế Renesas Việt Nam (RVC) tự hào là công ty công nghệ cao đầu tiên trong lĩnh vực thiết kế bán dẫn (thiết kế phần cứng (SoC/IP/MCU) và phần mềm nhúng) được thành lập ở Việt Nam từ năm 2004 bởi Tập đoàn Renesas của Nhật Bản. Là một công ty thiết kế phần cứng, RVC đã nghiên cứu, thiết kế các hệ thống vi mạch tích hợp (SoC) dùng cho các hệ thống trên xe hơi và các ứng dụng khác. RVC còn làm chủ các công nghệ thiết kế tiên tiến nhất thế giới từ 90nm, 45nm, 28nm, đến 16nm. Bên cạnh đó, RVC còn cung cấp các giải pháp phần mềm tối ưu cho hệ thống giải trí trên xe hơi, xử lý đồ họa, hình ảnh, âm thanh, hệ thống định vị, hỗ trợ lái xe tiên tiến (ADAS) trên nhiều hệ điều hành</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Giao lưu, kết nối với sinh viên, giới thiệu kế hoạch tuyển dụng và quảng bá thương hiệu -Trưng bày giới thiệu công ty qua standee 	29
30	<p>CÔNG TY FPT INFORMATION SYSTEM HCM</p> 	<p>Công ty Hệ thống Thông tin FPT (FPT Information System) là nhà tích hợp hệ thống, cung cấp giải pháp hàng đầu Việt Nam và khu vực. Sở hữu năng lực công nghệ được thừa nhận bởi các khách hàng và đối tác toàn cầu, FPT IS mang đến những dịch vụ và giải pháp phục vụ các lĩnh vực trọng yếu của từng quốc gia, như: Viễn thông, Ngân hàng - Tài chính, Y tế, Giao thông vận tải, Tài chính công, Điện, Nước, Gas và Doanh nghiệp.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Giao lưu, kết nối với sinh viên, giới thiệu kế hoạch tuyển dụng và quảng bá thương hiệu -Giao lưu giới thiệu công ty -DN có nhân viên tư vấn kỹ năng mềm, tư vấn hướng nghiệp cho sinh viên tại vị trí giao lưu 	30
31	<p>CÔNG TY TNHH HYOSUNG VIỆT NAM</p> 	<p>Quốc, Hyosung Việt Nam sau hơn 12 năm hình thành và phát triển đã trở thành một trong những công ty đa ngành nghề hàng đầu tại Việt Nam, chuyên sản xuất Sợi bố, Sợi thép, Sợi thun Spandex, Hóa chất, Nylon, Motor. Với quy mô 12 nhà máy và hơn 7200 nhân viên đang làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, chúng tôi luôn tự hào đi đầu thế giới trong việc cung cấp nguồn nguyên vật liệu trong ngành công nghiệp sản xuất lốp xe ô tô và dệt may</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Giao lưu, kết nối với sinh viên, giới thiệu kế hoạch tuyển dụng và quảng bá thương hiệu -500 tờ rơi, giao lưu tuyển dụng cùng các bạn sinh viên - Sợi Spandex (#1 Global) - Sợi Tire Cord (#1 Global) - Sợi Steel Cord 	31



32	<p>CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM KỸ THUẬT SANDEN VIỆT NAM</p> 	<p>SANDEN là một công ty của Nhật Bản với tên đầy đủ SANDEN HOLDINGS CORPORATION. Với 76 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn thiết kế, sản xuất linh kiện ô tô. Với 54 chi nhánh, đặt tại 23 nước trên thế giới. Tháng 4 năm 2019, Tập Đoàn quyết định thành lập công ty Sanden Việt Nam, tại trung tâm Quận 1, chủ yếu thiết kế hệ thống máy nén khí (compressor) dùng cho ô tô (bao gồm vẽ 3D, 2D). Sanden là một môi trường trẻ năng động, chế độ phúc lợi đầy đủ, cơ hội đào tạo và thăng tiến, được tiến cử đi nước ngoài rất cao.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Giao lưu, kết nối với sinh viên, giới thiệu kế hoạch tuyển dụng và quảng bá thương hiệu -DN có tư vấn cơ hội nghề nghiệp nếu trở thành nhân viên cho công ty tại vị trí giao lưu -Quà tặng nhỏ cho các bạn ghé giao lưu 	32
33	<p>CÔNG TY TNHH FREETREND INDUSTRIAL A (VN)</p> 	<p>Tập đoàn Dean Shoes được thành lập 1979 ở Đài Loan, chuyên sản xuất kinh doanh các loại giày thể thao xuất khẩu đi các nước trên thế giới. Ngày thành lập đầu tiên, công nhân viên công ty lúc đó chỉ khoảng 50 người. Sau gần 40 năm phát triển, tập đoàn đã không ngừng mở rộng quy mô sản xuất tại các quốc gia trên thế giới.</p> <p>-Hiện nay ở Việt Nam tập đoàn có hơn 100.000 công nhân đang làm việc ở các khu chế xuất Linh Trung I & II (Thủ Đức, TP. HCM), khu công nghiệp Tân Hương (Huyện Châu Thành, Tiền Giang), khu công nghiệp Bắc Đồng Phú (Huyện Đồng Phú, Bình Phước), khu công nghiệp Mỹ Phước (Tx. Bến Cát, Bình Dương), khu công nghiệp Minh Hưng 3 (Huyện Chơn Thành, Bình Phước)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Giao lưu, kết nối với sinh viên, giới thiệu kế hoạch tuyển dụng và quảng bá thương hiệu -Tổ chức trò chơi phi tiêu, Nhanh như chớp -Tư vấn tuyển dụng 	33



34	<p>CÔNG TY TNHH TONGYANG INDUSTRY VIỆT NAM</p> 	<p>hóa chất Yoseung, Hàn Quốc, trải qua hơn 17 năm không ngừng phát triển và mở rộng, tập đoàn TYI Korea đã trở thành đơn vị dẫn đầu trong lĩnh vực cung cấp CÁC GIẢI PHÁP CHỐNG ẨM MÒN, BỒN CHỨA, ĐƯỜNG ỐNG BỌC TEFLON, THIẾT BỊ TRAO ĐỔI NHIỆT VÀ PHỤ KIỆN BẢO VỆ ĐƯỜNG ỐNG được sử dụng rộng rãi trong các nhà máy hóa chất, dầu khí, thực phẩm, nhiệt điện, công nghiệp nặng v...v.</p> <p>Với kinh nghiệm lâu năm làm việc với các đối tác tại Việt Nam, cũng như quốc tế: AMONITRAT THÁI BÌNH, MOD-Z95, KUMHO PETRO, KUMHO POLYCHEM, NAM HAE CHEMICAL, HUYNDAI STEEL, MITSUBISHI HEAVY INDUSTRY, SAMSUNG ELECTRONIC, LG DISPLAY, HYOSUNG ..., chúng tôi tự tin sẽ đáp ứng các tiêu chuẩn và nhu cầu khắt khe nhất từ các đối tác trong và ngoài nước.</p>	<p>- Giao lưu, kết nối với sinh viên, giới thiệu kế hoạch tuyển dụng và quảng bá thương hiệu - Tư vấn tuyển dụng - DN sẽ tặng Notebook cho các bạn sinh viên ghé giao lưu với doanh nghiệp</p>	34
35	<p>CÔNG TY TNHH THANG MÁY MITSUBISHI VIỆT NAM</p> 		<p>- Giao lưu, kết nối với sinh viên, giới thiệu kế hoạch tuyển dụng và quảng bá thương hiệu - Tư vấn tuyển dụng - DN có nhân viên tư vấn kỹ năng mềm, tư vấn hướng nghiệp cho sinh viên</p>	35




36	<p>CÔNG TY TNHH TTCL VIỆT NAM</p> 	<p>Thành lập từ năm 1997 với 100% vốn nước ngoài, TTCL Việt Nam là công ty chuyên tổng thầu thiết kế, mua sắm vật tư máy móc thiết bị, xây dựng và lắp đặt nhà máy.</p> <p>Công ty đã xây dựng đội ngũ nhân viên trẻ trung năng động, làm việc đội nhóm hiệu quả, giàu sức sáng tạo, được đào tạo bài bản về thiết kế và quản lý dự án, với đầy đủ chuyên ngành kỹ thuật đáp ứng nhu cầu về thiết kế công nghệ, thiết kế hệ thống đo lường và điều khiển, thiết kế hệ thống điện, thiết kế bố trí mặt bằng nhà máy – thiết bị và đường ống, thiết kế hệ thống phòng cháy chữa cháy, thiết kế thiết bị cơ khí, thiết kế hệ thống HVAC cho phòng sạch, thiết kế xây dựng, đáp ứng nhu cầu mua hàng, quản lý dự án & quản lý thi công, quản lý an toàn và chất lượng, đủ khả năng đảm nhiệm trọn vẹn các nhà máy và công trình công nghiệp dưới hình thức tổng thầu EPC chìa khóa trao tay.</p>	<p>- Giao lưu, kết nối với sinh viên, giới thiệu kế hoạch tuyển dụng và quảng bá thương hiệu</p> <p>-Trung bày, giao lưu tư vấn tuyển dụng tại vị trí giới thiệu</p>	36
37	<p>CÔNG TY CP SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI VÍT VIỆT</p> 	<p>Vít Việt tự hào là một trong những nhà cung cấp các sản phẩm vật tư phụ, phụ kiện liên kết cho ngành M&E, cơ khí, chế tạo máy, đồ gỗ nội thất với nhà máy hiện đại có quy mô 5.000m2 tại TP.HCM và kho hàng gia công 6.000m2 tại Quảng Nam</p>	<p>- Giao lưu, kết nối với sinh viên, giới thiệu kế hoạch tuyển dụng và quảng bá thương hiệu</p>	37
38	<p>CÔNG TY TNHH CARGILL VIỆT NAM</p> 	<p>Cargill, tập đoàn hàng đầu của Mỹ trong lĩnh vực nông nghiệp, thực phẩm, sản phẩm công nghiệp và dịch vụ tài chính với hơn 155.000 nhân viên làm việc trên 70 quốc gia khắp các châu lục.</p>	<p>- Giao lưu, kết nối với sinh viên, giới thiệu kế hoạch tuyển dụng và quảng bá thương hiệu</p> <p>-Trung bày standee</p> <p>-Tuyển dụng, tư vấn ngành nghề</p>	38




39	<p>CÔNG TY TNHH TIGER VIỆT NAM</p> 	<p>Công ty TNHH TIGER VIỆT NAM là công ty được thành lập năm 2011 với 100% vốn đầu tư từ Nhật Bản, chuyên sản xuất đồ điện gia dụng có thương hiệu hàng đầu Nhật Bản như bình giữ nhiệt, nồi cơm điện, ấm đun nước siêu tốc, bình thủy điện, và một số linh kiện điện tử gia dụng khác. Với công nghệ tiên tiến được đúc kết hơn 95 năm tại Nhật Bản, chúng tôi mong sẽ phát triển và mở rộng thị trường với những sản phẩm được sản xuất tại nhà máy Tiger ở Việt Nam với kỹ thuật và chất lượng của Nhật Bản.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Giao lưu, kết nối với sinh viên, giới thiệu kế hoạch tuyển dụng và quảng bá thương hiệu - Trưng bày bình giữ nhiệt, nồi cơm điện - Tuyển dụng, tặng quạt cầm tay cho sv ghé DN 	39
40	<p>CÔNG TY TNHH ELITE LONG THÀNH</p> 	<p>Đến từ tập đoàn TMI Singapore, hoạt động hơn 25 năm trong ngành may mặc, ngoài 03 công ty đang hoạt động tại TP Hồ Chí Minh, Công ty Elite Long Thành được phát triển tại Đồng Nai với quy mô hơn 6,000 lao động, chuyên gia công hàng may mặc cho nhân hàng thể thao nổi tiếng trên thế giới. Công ty rất vui khi được tham gia chương trình Kết nối thành công năm 2019, là nơi mà Công ty tuyển dụng được nguồn nhân lực có nền tảng kiến thức chất lượng. Công ty xin chân thành cảm ơn Trường đã tạo điều kiện để có được buổi giao lưu, tuyển dụng các bạn sinh viên.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Giao lưu, kết nối với sinh viên, giới thiệu kế hoạch tuyển dụng và quảng bá thương hiệu - Tư vấn việc làm - Tư vấn kỹ năng cần tập trung đào tạo tại trường - Tặng quà Áo mưa, nón bảo hiểm - Bánh, nước, quạt - Quà (bánh, áo thun,... cho trò chơi, đồ vui) 	40
41	<p>VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN COOPTALIS HCM</p> 	<p>Được thành lập vào năm 2012 tại thành phố Lille, Pháp, Cooptalis là công ty về xuất khẩu lao động quốc tế và có tham vọng trở thành doanh nghiệp dẫn đầu thế giới trong lĩnh vực này. Cooptalis đồng hành với các ứng viên trên toàn cầu trong hành trình phát triển sự nghiệp ở nước ngoài, từ tìm việc đến hỗ trợ thủ tục hành chính, các bước để cư trú như tìm nhà, chuyển nhà, tìm trường cho con cái...) và cả đào tạo. Mặt khác, Cooptalis hỗ trợ các doanh nghiệp quốc tế tìm kiếm những ứng viên tài năng ở toàn cầu và toàn bộ quá trình gia nhập công ty.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Giao lưu, kết nối với sinh viên, giới thiệu kế hoạch tuyển dụng và quảng bá thương hiệu - Tư vấn Chủ đề: hướng nghiệp làm việc tại nước ngoài, tư vấn cách chuẩn bị bộ hồ sơ xin việc tốt nhất, cách trả lời phỏng vấn xin việc với tiêu chuẩn quốc tế - Chơi trò chơi đồ vui có thưởng 	41




42	<p>CÔNG TY TNHH ASUZAC ACM</p> 	<p>Công Ty TNHH ASUZAC, 100% vốn đầu tư của Nhật Bản chuyên sản xuất sản phẩm Ceramic bán dẫn dùng trong máy móc công nghiệp và điện tử.</p>	<p>- Giao lưu, kết nối với sinh viên, giới thiệu kế hoạch tuyển dụng và quảng bá thương hiệu -Giao lưu tuyển dụng</p>	42
43	<p>CÔNG TY TOUTEC VIỆT NAM</p> 	<p>Công ty TNHH Toutec Việt nam đi vào hoạt động từ tháng 5/2019, Có trụ sở chính tại thủ đô Tokyo Nhật Bản, được thành lập từ năm 1948, hơn 70 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế và thi công các công trình điện công nghiệp và dân dụng. Vinh dự là đơn vị thi công được tin dùng nhiều năm từ các tập đoàn lớn của Nhật Bản như : Aeon, Lawson, Ministop... với đội ngũ 65 nhân viên và doanh thu hàng năm hơn 20 triệu Yên</p>	<p>- Giao lưu, kết nối với sinh viên, giới thiệu kế hoạch tuyển dụng và quảng bá thương hiệu -Công ty Toutec Việt Nam sẽ sử dụng 02 standee quảng bá doanh nghiệp và một bảng hiệu tên công ty. Phát tờ giới thiệu công ty và thông báo tuyển dụng. - C69Tại buổi hội thảo chúng tôi có sắp xếp nhân viên tư vấn hướng nghiệp cho các em sinh viên co mong muốn và nguyện vọng làm việc tại Nhật Bản.</p>	43
44	<p>CÔNG TY TNHH SMC MANUFACTURING VIỆT NAM</p> 	<p>Công ty TNHH SMC Manufacturing (Việt Nam) là một công ty của Nhật Bản thuộc Tập đoàn SMC, sản phẩm của chúng tôi sẽ là thiết bị điều khiển tự động như các loại xi lanh, van... cho thuê văn phòng, nhà xưởng, kho bãi. Hiện chúng tôi đang tìm kiếm các nhân viên xuất sắc để hỗ trợ chúng tôi trong giai đoạn đầu của hoạt động của nhà máy tại khu công nghiệp Long Đức.</p>	<p>- Giao lưu, kết nối với sinh viên, giới thiệu kế hoạch tuyển dụng và quảng bá thương hiệu -Giới thiệu công ty, tuyển dụng kỹ sư -Quà tặng nhỏ</p>	44
45	<p>CÔNG TY TNHH RYOMO VIỆT NAM SOLUTIONS</p> 	<p>Phát triển phần mềm ứng dụng cho thị trường Nhật Bản trong các lĩnh vực: Chính phủ điện tử, Năng lượng, Sản xuất công nghiệp và Y tế. Phát triển hệ thống nhúng dựa trên Model Base Development (MBD) trong ngành Công nghiệp ô-tô Nhật Bản.</p>	<p>- Giao lưu, kết nối với sinh viên, giới thiệu kế hoạch tuyển dụng và quảng bá thương hiệu -Cty mang theo 02 standee , phát tờ rơi và monitor chiếu video clip doanh nghiệp - Tư vấn tuyển dụng, giao lưu cùng sinh viên</p>	45

46	<p>CÔNG TY TNHH FUJIKURA FIBER OPTICS VIỆT NAM</p> 	<p>Fujikura Fiber Optics Vietnam Ltd. (FOV) invested by Japanese Fujikura Group with 100% of Japanese capital was established in 2000. Our factory located in Binh Duong Province, started the operation in April 2001. We are specialized in manufacturing fiber optics components. Most of our products are exported to oversea markets.</p> <p>For over 10 years of operation, FOV has been developing in manufacturing and producing new products transferred by Fujikura Japan. We have achieved ISO 9001, ISO 14001, ISO 13485 as well as TL 9000 certificate.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Giao lưu, kết nối với sinh viên, giới thiệu kế hoạch tuyển dụng và quảng bá thương hiệu -Giao lưu phát tờ rơi -Tặng quà cho sv đến giao lưu 	46
47	<p>CÔNG TY TNHH CAN SPORTS VIỆT NAM</p> 	<p>Công ty TNHH Can Sports Việt Nam, có vốn đầu tư 100% của nước ngoài, được thành lập vào tháng 07/2011, có trụ sở đặt tại Tỉnh Tây Ninh, chuyên gia sản xuất giày thể thao và giày đá banh cho thương hiệu Nike danh tiếng trên thế giới.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Giao lưu, kết nối với sinh viên, giới thiệu kế hoạch tuyển dụng và quảng bá thương hiệu -Trung bày Standees: 02 - Flyers: 500 - Tivi: 01(trình chiếu video clip giới thiệu công ty) -Nhân viên tuyển dụng của doanh nghiệp sẽ hỗ trợ tư vấn nghề nghiệp, vị trí công việc cho các bạn sinh viên khi đến giao lưu tại booth của doanh nghiệp, hướng dẫn cách thức tham gia phỏng vấn xin việc tại doanh nghiệp 	47

48	<p>CÔNG TY TNHH TERUMO CT VIỆT NAM</p> 	<p>Terumo BCT Vietnam là một tập đoàn hàng đầu thế giới về công nghệ phân tách tế bào và thành phần máu, là công ty duy nhất có sự kết hợp độc giữa Apheresis - chuỗi hoạt động tách 01 số thành phần máu cần thiết thông qua qui trình bán tự động và công nghệ xử lý tế bào nhằm giảm thiểu mầm bệnh trong máu. Tập đoàn Terumo BCT được thành lập vào năm 1964 gồm có vốn đầu tư của Mỹ và Nhật Bản. Tại Việt Nam chúng tôi sản xuất túi máu (Blood bags) và bộ phân tách máu (Trima). TerumoBCT Việt Nam đã đi vào hoạt động từ tháng 7 năm 2014 tại KCN Long Đức, huyện Long Thành và đang trong quá trình mở rộng quy mô sản xuất rất lớn trong năm 2019 và 2020.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Giao lưu, kết nối với sinh viên, giới thiệu kế hoạch tuyển dụng và quảng bá thương hiệu -Giới thiệu về văn hóa, môi trường công ty và những kỹ năng mềm giúp các bạn trẻ thành công -Tuyển dụng và tặng vòng tay 	48
49	<p>CÔNG TY TNHH Ê SU HAI</p> 	<p>Công ty Esuhai đã có hơn 13 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tuyển dụng, đào tạo, phái cử nguồn nhân lực cao cấp cho các tập đoàn thiết kế, sản xuất hàng đầu Nhật bản.</p> <p>Esuhai hiện có văn phòng đặt tại Tokyo Nhật Bản để hỗ trợ cuộc sống của các bạn trong thời gian làm việc tại Nhật Bản. Và khoảng hơn 20 các chi nhánh trải dài khắp Việt Nam từ Hà Nội – Đà Nẵng – HCM – và các tỉnh phía nam.</p> <p>Cho tới hiện tại, Esuhai đã phái cử hơn 12000 lao động sang Nhật làm việc (các đối tượng: Thực tập sinh, Du học sinh, Kỹ sư, Thông dịch viên, Quản lý cao cấp), trong đó có 850 Kỹ sư đang làm việc cho gần 500 tập đoàn, công ty tại Nhật Bản trong các lĩnh vực: Cơ khí, Ô tô, Cơ điện tử, Điện – điện tử, Tự động hóa, IT, Xây dựng, Cầu đường, Kiến trúc</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Giao lưu, kết nối với sinh viên, giới thiệu kế hoạch tuyển dụng và quảng bá thương hiệu -Phát tờ rơi -Tư vấn, giới thiệu về chương trình kỹ sư làm việc tại Nhật -Tặng quà: Viết esuhai Sổ tay esuhai Quạt tay 	49

50	<p>CÔNG TY TNHH MERCEDES-BENZ VIỆT NAM</p> 	<p>Là một thành viên thuộc tập đoàn Daimler, Đức, công ty trách nhiệm hữu hạn Mercedes-Benz Việt Nam (MBV) hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh các dòng xe du lịch tại thị trường Việt Nam.</p> <p>Trong suốt 24 năm hoạt động, Mercedes-Benz đã không ngừng đóng góp vào sự tăng trưởng của ngành công nghiệp ô tô Việt Nam và khẳng định vị trí dẫn đầu trong phân khúc xe sang.</p> <p>“Ngôi sao ba cánh” luôn nỗ lực để đầu tư và nâng cấp cơ sở vật chất hiện đại cùng những công nghệ tiên tiến, nhằm mang lại những sản phẩm và trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng.</p>	<p>- Giao lưu, kết nối với sinh viên, giới thiệu kế hoạch tuyển dụng và quảng bá thương hiệu</p> <p>-Có 1-2 nhân viên tư vấn hướng nghiệp cho sinh viên tại vị trí giao lưu</p> <p>-Tuyển dụng</p>	50
51	<p>CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SCHENKER VIỆT NAM</p> 	<p>Công ty DBSchenker Vietnam trực thuộc tập đoàn Deutsche Bahn của Đức là một trong những công ty được thành lập đầu tiên và dẫn đầu trong ngành Logistics tại Việt Nam cung cấp đầy đủ các dịch vụ giao thông vận tải và Logistics</p>	<p>- Giao lưu, kết nối với sinh viên, giới thiệu kế hoạch tuyển dụng và quảng bá thương hiệu</p> <p>-Standee, trưng bày</p> <p>-Tuyển dụng</p>	51
52	<p>CÔNG TY LIÊN DOANH TNHH KFC VIỆT NAM</p> 	<p>KFC là cụm từ viết tắt của Kentucky Fried Chicken - Gà Rán Kentucky, một trong các thương hiệu thuộc Tập đoàn Yum Brands Inc (Hoa Kỳ). KFC chuyên về các sản phẩm gà rán và nướng, với các món ăn kèm theo và các loại sandwiches chế biến từ thịt gà tươi. Hiện nay đang có hơn 20.000 nhà hàng KFC tại 109 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới.</p> <p>Năm 1997, KFC đã khai trương nhà hàng đầu tiên tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đến nay, hệ thống các nhà hàng của KFC đã phát triển tới hơn 140 nhà hàng, có mặt tại hơn 21 tỉnh/thành phố lớn trên cả nước, sử dụng hơn 3.000 lao động đồng thời cũng tạo thêm nhiều việc làm trong ngành công nghiệp hỗ trợ tại Việt Nam.</p>	<p>- Giao lưu, kết nối với sinh viên, giới thiệu kế hoạch tuyển dụng và quảng bá thương hiệu</p> <p>-Dựng standee, phát tờ rơi, tư vấn tuyển dụng</p>	52

53	<p>CÔNG TY TNHH TOKIN ELECTRONICS VIỆT NAM</p> 	<p>Công ty TNHH TOKIN Electronics (Việt Nam), một công ty con của Tập đoàn TOKIN (Nhật Bản) được thành lập ngày 14 tháng 2 năm 1997 tại Việt nam, chuyên sản xuất linh kiện điện tử xuất khẩu cho các nước Châu Âu, Mỹ, Nhật Bản, Singapore,...</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Giao lưu, kết nối với sinh viên, giới thiệu kế hoạch tuyển dụng và quảng bá thương hiệu + Phát tờ rơi, profile công ty + Trình chiếu clip trong khu vực truyền thông của công ty + Các sản phẩm mẫu (linh kiện điện tử mẫu): Transformer Choke Coil, Power Choke Coil MPC, DC line Filter, AC line Filter,... + Trò chơi: Đồ vui có thưởng + Quà lưu niệm : bút bi và móc khóa có in logo công ty 	53
54	<p>CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN HẢI</p> 	<p>Công ty Cổ phần Thuận Hải được thành lập từ năm 2010. Đến nay, Thuận Hải đã trở thành đơn vị dẫn đầu trong lĩnh vực năng lượng tại Việt Nam. Từ những ngày đầu, Thuận Hải đã hình thành cho mình một phương châm hoạt động cụ thể: Chọn ngành cung cấp năng lượng, than đá làm nền tảng cho sự phát triển. Luôn đưa chất lượng sản phẩm lên hàng đầu để làm thước đo cho sự phát triển bền vững.</p> <p>Công ty cổ phần Thuận Hải luôn quan tâm tới đời sống tinh thần, vật chất của đội ngũ cán bộ nhân viên của mình bằng những hoạt động thể thao , văn nghệ và luôn đảm bảo thu nhập ổn định, cùng các chính sách phúc lợi xã hội và có khen thưởng xứng đáng cho những cá nhân, tập thể xuất sắc.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Giao lưu, kết nối với sinh viên, giới thiệu kế hoạch tuyển dụng và quảng bá thương hiệu Brochure phát cho Sinh viên về thông tin Công ty và lộ trình thăng tiến - 1 Tivi trình chiếu hoạt động Teambuilding của Công ty - Tư vấn, chia sẻ: định hướng nghề nghiệp, lộ trình thăng tiến, kỹ năng làm việc cho Sinh viên khối ngành Kỹ Thuật: Điện, Cơ Điện Tử, Cơ khí 	54
55	<p>CÔNG TY TNHH MAY MẶC BOWKER VIỆT NAM</p> 	<p>headquarter is located in Hong Kong. A Leading sport- wear manufacturer and We have been serving prominent international sports brands. Joining with us you will have a chance to work in a modern, friendly and professional working environment, learning...</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Giao lưu, kết nối với sinh viên, giới thiệu kế hoạch tuyển dụng và quảng bá thương hiệu 	55

56	<p>CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ ÂM THANH TRIỆU GIA</p> 	<p>SoundMax là thương hiệu hàng đầu đã khẳng định được danh tiếng tại thị trường Việt Nam 21 năm qua trong lĩnh vực nghiên cứu phát triển, sản xuất các sản phẩm loa, tai nghe và các sản phẩm dùng trong âm thanh.</p> <p>Các sản phẩm của SoundMax được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại của Nhật Bản và Cộng Hòa Liên Bang Đức. Được giám sát chặt chẽ bởi hệ thống Quản Lý Chất Lượng ISO 9001: 2000 và đạt các tiêu chuẩn chất lượng của Châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc...</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Giao lưu, kết nối với sinh viên, giới thiệu kế hoạch tuyển dụng và quảng bá thương hiệu -Phát tờ rơi; có trình chiếu video clip bằng màn hình tại gian hàng -DN có nhân viên tư vấn kỹ năng mềm, tư vấn hướng nghiệp cho sinh viên tại vị trí giao lưu -DN có trò chơi và quà tặng cho các bạn sinh viên ghé giao lưu với doanh nghiệp tại gian hàng 	56
57	<p>CÔNG TY CP DỊCH VỤ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG VÀ CHUYÊN GIA (SULECO)</p> 	<p>SULECO chuyên hoạt động về lĩnh vực đưa người Việt Nam sang Nhật Bản làm việc với các tư cách sau đây:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Thực tập sinh -Kỹ sinh -Điều dưỡng 	<ul style="list-style-type: none"> - Giao lưu, kết nối với sinh viên, giới thiệu kế hoạch tuyển dụng và quảng bá thương hiệu -Có nhiều chương trình ưu đãi về học phí tiếng Nhật. -Tổ chức trò chơi mini game "Phóng phi tiêu trúng quà" - Ghi nhận thông tin sv tham gia trò chơi 	57
58	<p>CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ SAMSUNG ELECTRONICS HCMC CE COMPLEX</p> 		<ul style="list-style-type: none"> - Giao lưu, kết nối với sinh viên, giới thiệu kế hoạch tuyển dụng và quảng bá thương hiệu 	58

59	<p>CÔNG TY TNHH GIÀY CHING LUH VIỆT NAM</p> 	<p>Tập đoàn Ching Luh chính thức được thành lập năm 1969 tại thành phố Đài Nam của Đài Loan. Trải qua một chặng đường dài với hơn 50 năm hình thành và phát triển, hiện nay chúng tôi đã có hơn 80.000 nhân viên đang làm việc trên khắp Châu Á và là một trong những tập đoàn sản xuất giày thể thao hàng đầu thế giới với quy mô sản xuất trên toàn cầu cho các thương hiệu nổi tiếng như Nike, Adidas, Footjoy, Mizuno, Reebok... Hãy tham gia với tập đoàn ChingLuh: để có môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp; cơ hội đào tạo từ các chuyên gia nước ngoài; cơ hội phát triển nghề nghiệp.</p>	<p>- Giao lưu, kết nối với sinh viên, giới thiệu kế hoạch tuyển dụng và quảng bá thương hiệu -Trưng bày standee, tư vấn định hướng nghề, tuyển dụng</p>	59
60	<p>CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP NẶNG DOOSAN VIỆT NAM</p> 	<p>Doosan Vina được cấp chứng nhận đầu tư vào ngày 20/11/2006 tại Khu Kinh tế Dung Quất với vốn đầu tư 300 triệu đô trên 110 hecta, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất các thiết bị công nghiệp nặng như nồi hơi cho các nhà máy nhiệt điện, cầu trục bốc dỡ hàng cho các hệ thống cảng biển, thiết bị xử lý nước biển thành nước ngọt cho sinh hoạt và một vài sản phẩm cơ khí trọng điểm khác trong thời gian 70 năm.</p>	<p>- Giao lưu, kết nối với sinh viên, giới thiệu kế hoạch tuyển dụng và quảng bá thương hiệu -2 standee, các tờ rơi, chiếu video clip -Có nhân viên tư vấn kỹ năng mềm, tư vấn hướng nghiệp cho sinh viên tại vị trí giao lưu -DN có quà tặng cho các bạn sinh viên ghé giao lưu với doanh nghiệp, gồm: sổ, bút, móc khóa</p>	60